

รายงานการประชุมชี้แจงข้อกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายเสริมสุข แก้วเคน	สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน	สสอ.นิคมน้ำอูน
๒	นางพัชรินทร์ ตงศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านนาคำ
๓	นางกาญจนา เทพิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน
๔	นายบุญเวียน ถึงคำภู	ผอ.รพ.สต.บ้านนาคำ	รพ.สต.บ้านนาคำ
๕	นางวรางคณา ลับลิพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองหลวง
๖	นายธีระศักดิ์ มามิมิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองหลวง
๗	นางปราณี มองเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านหนองหลวง
๘	นางกาญจนา เทพิน	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน	รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน
๙	นายอนรรักษ์ ดวงกุลสา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน
๑๐	นางอุบลรัตน์ เจริญไชย	ผอ.รพ.สต.โนนสุวรรณ	รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ
๑๑	นางพิชญากร กลีบแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ
๑๒	นางสาวสุพัตรา ใจปัดชา	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านนาคำ
๑๓	นางสาวอังษณา มีหมอก	แพทย์แผนไทย	รพ.สต.บ้านหนองหลวง
๑๔	นางสาวหทัยชนก บุญจันทร์	แพทย์แผนไทย	รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ
๑๕	นายพัฒนา ไชยชมภู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.นิคมน้ำอูน

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ประธานในที่ประชุม นายเสริมสุข แก้วเคน ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

เนื่องจากจังหวัดสกลนครมีประกาศจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับแนวทางการรอบ
แนวทางมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทางจังหวัดมีการสั่งการมาใหม่ในแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติจึงสั่งการให้ทางผู้รับผิดชอบ รวบรวมแนวทางขึ้นเป็นรูปเล่ม
เพื่อให้ทุกท่านใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ และวันนี้จึงมีการประชุมชี้แจง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา

ประธาน

มอบให้นางพัชรินทร์ ตงศิริ ชี้แจงขั้นตอนการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ตามที่ท่านสาธารณสุขอำเภอ ได้นำเรียนที่ประชุม ทางสำนักงานได้รวบรวมและจัดทำรายละเอียดเป็นรูปเล่มที่มอบให้ณะครับ รายละเอียดที่จะชี้แจงประกอบด้วย กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ อ้างอิงประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบ คือ

๑. หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตาม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผล การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
๓. วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
๔. การกำหนด กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

สาธารณสุขอำเภอได้อนุมัติให้ใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน แล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ประกาศเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพัฒนา ไชยชมภู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเสริมสุข แก้วเคน)

สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน